



ĐIỂM BÁO HÀNG NGÀY

TỔNG HỢP THÔNG TIN NỔI BẬT BÁO CHÍ PHẢN ÁNH VỀ NGHỆ AN

Ngày 18/5/2023

I. THÔNG TIN TÍCH CỰC

Các cơ quan báo chí tiếp tục phản ánh các hoạt động kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên; thông tin về các hoạt động của Đoàn Đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba tại Nghệ An...

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 18/5, kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn. Dự lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh...

Tự hào là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục xây dựng tỉnh ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên... (**Báo Nghệ An** ngày 18/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Nội dung này cũng được đăng tải trên: Truyền hình Nghệ An, Cổng TTĐT tỉnh

- Đoàn Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên: Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Đoàn đại biểu Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba bày tỏ tấm lòng thành kính trước lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, phấn đấu không mệt mỏi vì hòa bình, tiến bộ trên toàn thế giới... (**Báo Nghệ An** ngày 18/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Nội dung này cũng được đăng tải trên: Truyền hình Nghệ An, Cổng TTĐT tỉnh

- Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tiếp Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Gerardo Hernandez Nordelo: Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy đã điểm lại những dấu ấn quan trọng trong mối quan hệ của hai nước, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ, 63 năm qua, kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960), quan hệ Việt Nam và Cuba luôn được khẳng định là mối quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và đoàn kết thủy chung; trở thành biểu tượng của thời đại, tài sản quý báu và là nguồn cổ vũ lớn lao đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Khẳng định sự tiếp nối vun đắp tình hữu nghị đặc biệt trước sau như một của hai Đảng, hai Nhà nước, Nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thông tin đến đoàn công tác Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba một số nét chính về đặc điểm tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, mối quan hệ hợp tác với Cuba... (**Báo Nghệ An** ngày 18/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Nội dung này cũng được đăng tải trên: Truyền hình Nghệ An, Cổng TTĐT tỉnh

Ấn tượng bộ sưu tập áo dài sen kỷ niệm sinh nhật Bác

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà thiết kế Thạch Linh cho ra mắt bộ sưu tập áo dài “Sen - Kính dâng Người”. Bộ sưu tập gồm những thiết kế lấy họa tiết hoa sen làm chủ đạo, có màu sắc rực rỡ, kiểu dáng cách tân, trẻ trung nhưng vẫn kín đáo và đảm bảo thuần phong mỹ tục, trang nghiêm. Sau khi hoàn thành bộ sưu tập, nhà thiết kế Thạch Linh đã mang 16 thiết kế về Làng Sen quê Bác để thực hiện bộ ảnh tại đây... (**Báo Nghệ An** ngày 17/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Trao giải Hội thi thể thao Lễ hội Làng Sen năm 2023

Chiều 17/5, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao xã Kim Liên (Nam Đàn), Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức bế mạc, trao thưởng Hội thi thể thao Lễ hội Làng Sen năm 2023. Hội thi thể thao Lễ hội Làng Sen năm 2023 diễn ra từ ngày 15 - 17/5, với sự tham gia của 235 vận động viên của 15 đoàn các huyện, thành, thị trong tỉnh, tranh tài ở 2 môn là bóng chuyền nam và võ cổ truyền. Trong đó, có 6 đoàn tham gia cả 2 môn.

Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hội thi đã kết thúc với kết quả Nhất toàn đoàn thuộc về đoàn thể thao huyện Nam Đàn, giải Nhì thuộc về đoàn Diễn Châu và giải Ba thuộc về thành phố Vinh... (**Báo Nghệ An** ngày 17/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Rộn ràng Hội trại 'Thanh niên Nam Đàn làm theo lời Bác'

Nằm trong chuỗi hoạt động Lễ hội Làng Sen kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), Huyện đoàn Nam Đàn đã tổ chức Hội trại "Thanh niên Nam Đàn làm theo lời Bác" với nhiều hoạt động sôi nổi. Hội trại "Thanh niên Nam Đàn làm theo lời Bác" đã được tổ chức với sự tham gia của tuổi trẻ 10 đơn vị Đoàn xã: Hồng Long, Xuân Hoà, Nam Anh, Nam Lĩnh, Nam Xuân, Kim Liên, Hùng Tiến, Xuân Lâm, Nam Giang, Nam Cát... Nhiều đơn vị đã thiết kế được những công trại độc đáo, mới lạ, làm từ chất liệu thân thiện với môi trường như tre, nứa, gỗ... Cùng với hội trại sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra trên sân vận động Làng Sen... (**Báo Nghệ An** ngày 19/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Khu di tích Kim Liên với các hoạt động kỷ niệm sinh nhật Bác

Mỗi độ tháng 5 về, Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn đón nhiều đoàn khách từ mọi miền đất nước về thăm. Đã từ lâu, nơi đây trở thành một điểm đến không thể thiếu trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam... Theo thống kê sơ bộ, trong dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trung bình mỗi ngày tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên đã đón từ 500-800 đoàn với trên 5.000 khách trong nước và quốc tế về thăm quan. Ban Quản lý Khu di tích Kim Liên đã phối hợp với các cấp chính quyền, cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn tuyệt đối về di tích, hiện vật... (**Truyền hình Nghệ An** ngày 17/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Ký sự “Từ Làng Sen đến bến Nhà Rồng” chương trình lớn của NTV mừng sinh nhật Bác

Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2023), 112 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2023), Đài PTTH Nghệ An đã hoàn thành series Ký sự “Từ làng Sen đến Bến Nhà Rồng”. 6 tập phim kể về hành trình của Bác từ khi sinh ra tại làng quê nghèo Kim Liên (huyện Nam Đàn) đến lúc trở thành cậu thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với khát vọng cứu nước, cứu dân... (**Truyền hình Nghệ An** ngày 18/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Nghệ An tiếp tục nằm trong top 10 địa phương thu hút FDI của cả nước

Tính đến ngày 30/4/2023, Nghệ An đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho 48 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 10.176,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Nghệ An cũng đã điều chỉnh 49 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 15 dự án (tăng 2.580,5 tỷ đồng). Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm là 12.757,2 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022, số lượng dự án cấp mới tăng 29,73%, tổng vốn đăng ký cấp mới tăng 2,4%... Đặc biệt, 4 tháng đầu năm 2023, tỉnh Nghệ An vẫn tiếp tục là địa phương nằm trong top 10 về thu hút FDI của cả nước với 397 triệu USD... (**Báo Nghệ An** ngày 18/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Đội nấng gom rơm, nông dân Nghệ An thu về hàng trăm triệu đồng

Những ngày nắng nóng cao điểm cũng là thời điểm bà con nông dân trên địa bàn Nghệ An vào vụ thu hoạch lúa xuân. Cùng đó, người làm nghề thu gom rơm cũng tất bật chạy theo thời vụ để lấy được nhiều "chiến lợi phẩm". Tại cánh đồng các xã Nam Thành, Liên Thành, Xuân Thành... của huyện Yên Thành, lúc mặt trời đứng bóng, xuất hiện những tốp đàn ông "đội nấng" bốc xếp từng bó rơm đã được cuộn tròn chất lên xe ô tô tải. Mỗi cuộn rơm có giá khoảng 40.000 đồng... Được biết, trên địa bàn huyện Yên Thành hiện mới có vài nông dân đầu tư mua máy thu gom rơm, ngoài ra các huyện khác như Đô Lương, Thanh Chương... cũng có người đầu tư làm nghề này nhưng chưa nhiều.

Ông Nguyễn Tiến Đức - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho rằng: Rơm là nguồn phụ phẩm khá dồi dào sau mỗi mùa thu hoạch lúa tại Nghệ An. Rơm khô được sử dụng vào nhiều mục đích trong nông nghiệp: Làm thức ăn cho trâu bò, sản xuất nấm, phân bón vi sinh, phục vụ trồng trọt... Do vậy, việc một số nông dân thu gom rơm cần được khuyến khích. Bởi nếu không thu gom, bà con nông dân sẽ đốt trên đồng ruộng, gây ô nhiễm môi trường và lãng phí nguồn tài nguyên này... (**Báo Nghệ An** ngày 18/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Nghệ An biểu dương 38 cán bộ Công đoàn có thành tích vì người lao động

38 cán bộ Công đoàn tại doanh nghiệp được tuyên dương lần này đại diện cho hơn 2.800 cán bộ là ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp đã làm tốt công tác đối thoại và thương lượng bằng cách chủ động cùng với người sử dụng lao động xây dựng quy chế đối thoại, quy chế tổ chức Hội nghị người lao động; tổ chức thương lượng tập thể, ký kết, tổ chức thực hiện và giám sát thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp. Đây là lần thứ 2, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ Công đoàn tại các doanh nghiệp có nhiều thành tích trong thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể... (**Báo Nghệ An** ngày 18/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Ra mắt hơn 300 tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại Nghệ An

Kể từ thời điểm Bộ Công an phát động phong trào xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), 21 huyện, thành, thị trên địa bàn Nghệ An đều đã nhiệt tình hưởng ứng. Đến nay, toàn tỉnh đã ra mắt 326 tổ liên gia an toàn về PCCC. Trong đó, các địa phương có số tổ liên gia nhiều nhất bao gồm: Đô Lương (39), Diễn Châu (35), TP. Vinh (30), Thanh Chương (30)... Phấn đấu đến ngày 27/6/2023, toàn tỉnh ra mắt thêm 176 mô hình tổ liên gia về PCCC... (**Báo Nghệ An** ngày 18/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Trao 150 suất học bổng từ Quỹ Vì trẻ em Việt Nam cho học sinh huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên

Sáng 18/5, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Báo Đầu tư cùng các nhà tài trợ đã trao 150 suất học bổng trị giá 150 triệu đồng từ Quỹ Giải golf "Swing for the Kids – Vì trẻ em Việt Nam" cho 150 học sinh nghèo vượt khó học giỏi của 2 huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên (Nghệ An). Đoàn cũng trao phần quà 300 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THCS Hưng Thái Nghĩa (huyện Nam Đàn)... (**Báo Nghệ An** ngày 18/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

II. THÔNG TIN THAM KHẢO, NGHIÊN CỨU, XỬ LÝ

Nghệ An: Xưởng sơ chế phế liệu hoạt động trái phép trên đất lâm nghiệp

Từ phản ánh của người dân, nhóm PV đi sâu vào khu vực rừng Thung Bồng, thảy gần bên hồ An Nghĩa, thuộc thôn 6 xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) có một khu nhà xưởng. Trên khuôn viên đất khá rộng này, dựng nhà xưởng khá kiên cố, có người và máy móc đang hoạt động sơ chế phế liệu. Trực tiếp quan sát nhận thấy hoạt động sơ chế phế liệu đang diễn ra, với 4 - 5 người vừa điều khiển xe máy có cần và gàu ngoạm, vừa sắp xếp từng cuộn thép vào vị trí, cũng như đang điều khiển máy cuộn thép... Theo người dân phản ánh, nhà xưởng này đã hoạt động sơ chế phế liệu gần tháng nay, với nhiều chuyến xe ô tô tải ra, vào vận chuyển phế liệu đến và đi. Phế liệu chủ yếu là lốp ô tô đã qua sử dụng, đốt lấy tanh (sợi thép trong lốp ô tô). Xưởng sơ chế phế liệu này nằm gần hồ chứa nước An Nghĩa. Hoạt động sơ chế phế liệu có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Thành Tâm – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân xác nhận, khu đất có nhà xưởng hoạt động sơ chế phế liệu đó là của hộ ông Nguyễn Đăng Công, người đến dựng nhà xưởng để làm là một người ở bên xã Quỳnh Văn. “Trước họ đã dựng nhà xưởng làm tại xã Quỳnh Văn, sau Quỳnh Văn đình chỉ không cho làm, nên họ lên Quỳnh Tân, điếm giáp ranh với Quỳnh Văn để làm... Lúc họ lên làm là điếm giáp với Ngọc Sơn nên anh em cũng không quản lý được. Đến khi phát hiện thì xã đã lập biên bản, đình chỉ không cho làm” – ông Nguyễn Thành Tâm cho biết.

Trước thông tin hoạt động sơ chế phế liệu vẫn diễn ra, thì ông Nguyễn Thành Tâm cho biết, sẽ chỉ đạo cán bộ chuyên môn lên kiểm tra, nếu vẫn hoạt động thì sẽ lập biên bản đình chỉ và xử lý theo quy định pháp luật. Cũng theo Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân, việc này xã đã có báo cáo lên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. Lúc xã phát hiện được thì đã có công văn đình chỉ, tạm dừng hoạt động... (**Báo Bảo vệ pháp luật** ngày 18/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Quá thời hạn, dự án nuôi lợn 1.200 tỷ của BAF ở Nghệ An vẫn 'trên giấy'

Vào tháng 6/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án chăn nuôi cho Công ty Cổ phần (CTCP) Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ở huyện Tân Kỳ gồm, dự án Trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản và lợn thịt thương phẩm theo quy mô trại lạnh khép kín (tại khu vực Bàu Vạn, xóm Nước Xanh, xã Giai Xuân) được đầu tư trên diện tích đất dự kiến 52,07 ha, công suất thiết kế 5.000 lợn nái sinh sản (2,5 phối/năm) và 60.000 lợn thịt thương phẩm/lứa, với tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng; Và dự án Trang trại chăn nuôi lợn thịt thương phẩm theo mô hình trại lạnh khép kín (tại khu vực Thung Mảng, xã Tân Hợp) được đầu tư trên diện tích đất dự kiến 32,56 ha, công suất thiết kế 60.000 lợn thịt thương phẩm/lứa, với tổng mức đầu tư 440 tỷ đồng. Theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An, hai dự án trên sẽ hoàn thành vào quý I/2023 và thời gian hoạt động là 50 năm. Tuy nhiên, đến nay đã hết thời hạn thực hiện dự án nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thể khởi công xây dựng hai dự án trên.

Ông Phan Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ thông tin, 2 dự án trên chưa thể khởi công xây dựng vì đã hết thời hạn thực hiện dự án. Theo ông Giáp, thời gian qua huyện luôn bám sát và đôn đốc chủ đầu tư hoàn thành công tác đền bù, GPMB để khởi công dự án. Tuy nhiên, do việc thỏa thuận giá cả đền bù của nhà đầu tư với các hộ dân mất nhiều thời gian, cùng với đó là ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã dẫn đến dự án chậm tiến độ đề ra.... (**Báo Đấu thầu** ngày 18/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Sở NN&PTNT Nghệ An lý giải việc chưa xây dựng Bia chứng tích công Hiệp Hòa

Chiều 15/5, Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh nhìn nhận, công trình Bia tưởng niệm công Hiệp Hòa là công trình văn hóa tâm linh, đồng thời, ông khẳng định không thể sử dụng nguồn vốn JICA để thực hiện dự án này. Ông Phùng Thành Vinh thông tin, quan điểm của Sở NN&PTNT, việc xây dựng Bia chứng tích công Hiệp Hòa là rất tốt, vì công lao của những người đi trước cần được ghi nhớ, thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”. Tuy nhiên, việc thực hiện cần phải đảm bảo chặt chẽ. Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh nói: “Nếu vận dụng được nguồn thì cũng tốt nhưng do không thể vận dụng nên Sở NN&PTNT căn cứ nhiệm vụ UBND tỉnh giao, đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh từ tháng 10/2022”.

Khi được hỏi rằng, tại Văn bản số 3671/SNN-QLXD, Sở NN&PTNT báo cáo và đề nghị UBND tỉnh không sử dụng nguồn vốn JICA thực hiện công trình Bia chứng tích công Hiệp Hòa, nhưng chưa có đề xuất, hoặc kiến nghị gì, ông Phùng Thành Vinh trả lời: Sở NN&PTNT báo cáo tình hình thực tế như vậy chứ không kiến nghị vì việc xác định nguồn nào, đơn vị nào thực hiện thì Sở không có thẩm quyền. Ở góc độ cá nhân, tôi nghĩ công trình này thuộc công trình văn hóa tâm linh, Sở NN&PTNT chỉ thực hiện các công trình phục vụ sản xuất, vì vậy, nên chuyển về ngành có chuyên môn để thực hiện... (**Báo Nghệ An** ngày 18/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Nắng nóng kéo dài, mực nước hồ thủy điện Bản Vẽ xuống thấp

Ngay từ đầu mùa khô năm 2023, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã chủ động làm việc với Sở NN&PTNT, Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An để thống nhất kế hoạch điều tiết cấp nước cho hạ du trên tinh thần đảm bảo hài hòa giữa hai mục tiêu cấp nước và phát điện. Công ty cũng đã phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia khai thác tổ máy phát điện đảm bảo lưu lượng cấp nước hạ du theo cam kết và sử dụng

hiệu quả nguồn nước qua máy phát điện. Cụ thể, từ đầu năm 2023 tới nay, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã có 3 đợt xả nước để cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt vùng hạ du. Đặc biệt, giai đoạn cuối tháng 4, khi lúa vụ xuân năm 2023 bước vào thời kỳ trổ bông, là một trong những thời kỳ dùng nước cao điểm.

Tính đến 6h ngày 17/5/2023, hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ chỉ đạt 166m, cách mực nước chết 11m. Điều này đồng nghĩa với việc trong thời gian tới công tác vận hành cấp nước cho vùng hạ du và phát điện sẽ gặp nhiều khó khăn... (**Báo Nghệ An** ngày 18/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Nội dung này cũng được phản ánh trên Báo Công thương

Gặp nhiều bất lợi, người dân Quỳnh Lưu giảm mạnh diện tích nuôi tôm

Theo số liệu từ phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Lưu, vụ tôm xuân hè năm nay tổng diện tích nuôi tôm toàn huyện là 465ha, hiện nay đã thả được khoảng 50%, một số vùng chỉ được khoảng 20-30%. Sở dĩ vụ tôm xuân hè năm nay người dân giảm mạnh diện tích là do giá cả vật tư đầu vào (con giống, thức ăn, thú y...) cho tôm tăng cao, nguồn vốn khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, tôm bị dịch bệnh; Nguồn nước sông Mai giang bị ô nhiễm... nên người dân không dám xuống giống sợ thua lỗ.

Hiện tại, huyện đã triển khai dự án xây dựng hệ thống cấp nước vào khu nuôi tôm công nghiệp ở xã Quỳnh Bảng; hướng dẫn người dân thả nuôi với diện tích ít mà để một số ao nuôi phục vụ trữ nước để xử lý; tuyên truyền người dân tăng cường áp dụng công nghệ mới, hình thức nuôi mới nhằm hạn chế thay nước; tăng thời gian xử lý ao như phơi ao, tẩy rửa ao ... (**Báo Nghệ An** ngày 18/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Tiếp nhận một cá thể cu li nguy cấp, quý hiếm

Sáng 18/5, Công an xã Quỳnh Thắng (Quỳnh Lưu) đã tiếp nhận 1 cá thể cu li từ ông Nguyễn Ngọc Long (SN 1960) trú tại thôn 6, xã Quỳnh Thắng giao nộp. Được biết, cá thể cu li thuộc nhóm IB - là động vật hoang dã, nhóm nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo tồn... (**Báo Nghệ An** ngày 18/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Nghệ An sẽ đưa vào quy hoạch xây dựng thêm 9 sân golf?

Theo đó, đối với giai đoạn 2021-2030, địa phương vẫn giữ và tiếp tục hoàn thành các dự án sân golf tại Nghệ An: Sân golf Mường Thanh, Diễn Châu (Mường Thanh, hoạt động 2019), sân golf Cửa Lò, Nghi Hương, TX Cửa Lò (2011) và sân golf FLC, Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc) và thêm 2 dự án sân golf mới: Khu sân golf Diễn Trung (Diễn Châu), khu sân golf và nghỉ dưỡng tại xã Quỳnh Trang (Tx. Hoàng Mai) và khu vui chơi giải trí Thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu)... Còn đến giai đoạn 2030-2050 bổ sung thêm khu sân golf: Nghi Yên, Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc và phần đầu đến thời gian đó, 100% các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ có trung tâm vui chơi, giải trí... (**Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp** ngày 18/4) [Xem nội dung chi tiết](#)

Áo khoác nắng cuốn vào bánh xe, cháu bé bị tai nạn gãy tay

Trưa 17/5, Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ tiếp nhận bệnh nhi N.T.A. 8 tuổi trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ trong tình trạng xây xước, rướm máu ở cả tay và chân, tay trái có dấu hiệu bị gãy.

Theo người nhà kể lại, sau khi học xong, cháu N.T.A. được phụ huynh dùng xe máy chở về. Do trời nắng nên người nhà cho cháu A. mặc áo khoác chống nắng. Tuy

nhien, do áo khoác nặng dài nên sau khi đi được một lúc thì áo bị cuốn vào bánh xe kéo theo cháu A ngã xuống đường. Sau khi vào viện, cháu N.T.A. được các bác sĩ khám và chỉ định cho thực hiện các cận lâm sàng, xét nghiệm, chụp X.Quang phát hiện gãy hở 1/3 dưới xương cánh tay trái... (**Báo Sức Khỏe và Đời sống** ngày 17/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Nội dung này cũng được đăng tải trên: Báo Nghệ An, báo Vietnamnet...

Gia tăng người già, trẻ nhỏ đi khám, nhập viện do nắng nóng

Thông tin từ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: Thời điểm này, mỗi ngày khoa tiếp nhận từ 500 - 700 bệnh nhân nhi đến khám; thậm chí có ngày đến 800-900 bệnh nhân; tăng so với cùng kỳ năm trước từ 10-20%. Số bệnh nhân nhập viện chiếm 1/4 số bệnh nhân thăm khám. Các bệnh thường gặp trong thời tiết nắng nóng này là các bệnh lý truyền nhiễm như tay chân miệng, thủy đậu; viêm da, chốc lở, ban dị ứng, sốt phát ban, sốt virus; các bệnh lý về đường hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản; bệnh về đường tiêu hóa, tiêu chảy ngộ độc thức ăn... Tại Khoa Hô hấp, số bệnh nhân điều trị vẫn thường dao động trên 130 người (cao hơn số giường hiện có là 120 giường); có thời điểm bệnh nhân nhập khoa lên đến 150-160 trẻ...

Số bệnh nhân đến khám, điều trị ở Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cũng rất đông. Ước tính, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 2.500 - 3.000 bệnh nhân đến khám và 800 - 900 bệnh nhân vào điều trị nội trú. Phần lớn bệnh nhân đến đây là người cao tuổi, mắc các bệnh lý như tăng huyết áp, tim mạch, rối loạn tiêu hoá, đường hô hấp... (**Báo Nghệ An** ngày 18/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Gặp con vắt dài gần 3cm trong mũi bệnh nhân

Ngày 15/5/2023, khoa Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương tiếp nhận bệnh nhân là anh Đ.Đ.Q (38 tuổi, ở xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương) nhập viện với triệu chứng ho, khó thở, khạc ra máu tươi. Sau khi thăm khám bằng nội soi, bác sĩ đã phát hiện có vắt sổng đang di chuyển trong khe mũi xoang, màu sắc giống với niêm mạc mũi... Kíp thủ thuật đã nhanh chóng gây tê, tiến hành gấp được nguyên vẹn con vắt dài khoảng 3 cm trong mũi bệnh nhân, sau đó bơm rửa, vệ sinh sạch sẽ khoang mũi tránh biến chứng viêm nhiễm... (**Báo Nghệ An** ngày 17/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Nghệ An: 3 nhà đầu tư muốn thực hiện Dự án khu đô thị 910 tỷ đồng tại Thanh Chương

Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An vừa công bố kết quả mở hồ sơ mời quan tâm đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị tại thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Theo đó, 3 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện gồm: Liên danh Công ty CP Địa ốc Kim Thi - Công ty CP Phát triển Gia Thịnh Phát; Công ty CP Đô thị và Hạ tầng Lạc Việt; Liên danh Công ty CP Đầu tư bất động sản Bắc Trung Bộ - Công ty CP Đầu tư xây dựng du lịch và Kinh doanh bất động sản Hưng Phát Phú Quốc.

Dự án có sơ bộ tổng chi phí thực hiện 889,266 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư 20,9 tỷ đồng. Dự án được thực hiện trên khu đất có tổng diện tích 109.438,9 m², trong đó, khu thương mại dịch vụ có diện tích 1.963,1 m²; khu nhà ở thấp tầng có diện tích 40.618,2 m², tổng số 315 lô đất..., đáp ứng quy mô dân số khoảng 1.200 người... (**Báo đầu thầu** ngày 18/8) [Xem nội dung chi tiết](#)

Người chết, kẻ đi tù vì tranh chấp đất

Tác giả phản ánh phiên tòa do TAND tỉnh Nghệ An vừa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hà (1972, trú xã Phúc Sơn, H. Anh Sơn, Nghệ An) về tội “Giết người”. Chỉ vì tranh chấp đất trồng rừng mà giữa Nguyễn Văn Hà và ông Đặng Quang Q thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, phá hoại cây trồng của nhau. Dù chính quyền đã can thiệp, nhưng mâu thuẫn giữa 2 gia đình này vẫn căng thẳng. Đỉnh điểm sự việc, khi bị Q dùng hung khí để đuổi đánh, Hà cầm dao đâm ông Q tử vong... Xét xử vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hà 10 năm tù về tội: “Giết người”. Về dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho đại diện bị hại 205 triệu đồng (được trừ số tiền đã bồi thường)... (**Chuyên trang Công an Đà Nẵng** ngày 18/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Ra đầu thú sau hơn 6 năm gây tai nạn chết người

Công an huyện **Thanh Chương** vừa vận động thành công đối tượng Trần Văn Linh (SN 1987), trú tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương bị truy nã về tội: Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ ra đầu thú.

Theo hồ sơ, vào khoảng 19 giờ ngày 12/01/2017, Trần Văn Linh điều khiển mô tô biển kiểm soát 37E1 - 050.59 đi về hướng thị trấn Thanh Chương. Đến Km 15 + 500 đường tỉnh lộ 533 thuộc địa phận xóm 11, xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, do không chú ý quan sát nên xe mô tô mà Trần Văn Linh điều khiển đã đâm vào ông Hồ Văn N. (sinh năm 1960), trú tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương đang đi bộ cùng chiều. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu, song ông N. đã tử vong sau đó. Ngày 22/02/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Linh về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” quy định tại Khoản 1, Điều 202, Bộ luật hình sự năm 1999 và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối Linh. Tuy nhiên, Trần Văn Linh đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương ra Quyết định truy nã... Công an huyện Thanh Chương đã gặp gỡ người thân, vận động và hơn 6 năm sau, Linh ra đầu thú theo lời vận động của cơ quan Công an... (**Chuyên trang Pháp luật Plus** ngày 18/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Đấu giá 85 lô đất ở vùng quy hoạch tại Nghệ An

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An và UBND huyện Quỳnh Lưu đang phối hợp tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 85 lô đất ở vùng quy hoạch xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu. Tổng giá khởi điểm đấu giá 104,6 tỷ đồng. Theo thông báo đấu giá, 85 lô đất có tổng diện tích 19.586,7 m², trong đó mỗi lô đất có diện tích từ 198 – 330,9m²/lô. Đơn giá khởi điểm từ 3,9 – 7,59 triệu đồng/m²... (**Báo Đấu thầu** ngày 17/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Nghệ An: Huyện Quỳnh Lưu tăng cường phòng chống thiên tai, cháy rừng

Theo báo cáo, diện tích đất có rừng tại xã Quỳnh Lâm (**Quỳnh Lưu**) hơn 300 ha và xã Quỳnh Châu hơn 2.100 ha. Với tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài hiện nay, nguy cơ xảy ra cháy lớn luôn tiềm ẩn ở tất cả các loại rừng, đặc biệt là rừng thông. Lãnh đạo xã Quỳnh Lâm phản ánh tình trạng xuống cấp của đập Bàu Xả và kiến nghị huyện hỗ trợ kinh phí để tu sửa. Còn UBND xã Quỳnh Châu đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí nâng cấp đập Đòng Cầu, đập Thái Lài và sớm có phương án xây dựng tuyến đường từ QL48 đi lữ đoàn 215 vì thường xuyên ngập lụt.

Qua kiểm tra thực tế các công trình phòng chống chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, công tác PCCR tại 2 xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Châu, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thương yêu cầu 2 địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, tham mưu, kiểm tra, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền PCCR; ký cam kết với các hộ gia đình có rừng phải nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCR, không lơ là, chủ quan; nghiêm cấm việc đốt thực bì mùa nắng nóng; mua sắm thêm trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng; tiếp tục tăng cường tuần tra, canh gác... Đề nghị 2 địa phương quan tâm nâng cấp các công trình thủy lợi đã xuống cấp. Xã Quỳnh Lâm cần thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tránh tình trạng người dân lấn chiếm đất ven sông Thái... (**Báo Đại biểu nhân dân** ngày 18/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

*Trong ngày hôm nay (18/5) các thông tin đã được Cổng TTĐT tổng hợp trong các bản tin trước tiếp tục được các báo đăng lại: **Khánh thành Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng** (đăng trên [Báo An ninh thủ đô](#)); **Nghệ An: Nguy cơ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu TĐC ở huyện Tương Dương** (đăng trên [Chuyên trang Đòi sống pháp luật](#))*